

## Cô giáo như mẹ hiền

*Năm nay em lên lớp 4, mỗi năm chuyển lớp lại đổi cô giáo chủ nhiệm mới, lớp em được cô Trịnh Thị Thu Hiền chủ nhiệm. Cả lớp ai cũng tò mò không biết cô chủ nhiệm lớp mình thế nào.*

Các bạn trong lớp xôn xao bàn tán về cô chủ nhiệm mới: bạn đầu tiên bảo chắc cô lớp mình hơi già và khó tính, bạn khác lại bảo cô tên Hiền nhưng chưa chắc cô đã hiền, một số bạn còn lại thì đều nghĩ cô vừa trẻ, xinh đẹp, lại hiền lành. Rồi cũng đến ngày tập trung nhận lớp, nhận cô. Em đã được gặp cô chủ nhiệm, lần đầu tiên gặp cô, cô mặc áo dài màu hồng, trông cô rất xinh, tóc cô hơi nâu và xoăn. Giọng nói của cô rất ngọt ngào và nhẹ nhàng.



*Cô Hiền – GVCN lớp 4I*



Khi vào năm học mới, lớp 4 có thêm nhiều môn học hơn so với các năm học trước như là: Khoa học, Lịch sử và Địa lí, Giáo dục địa phương. Trong những môn học, em nhớ có môn Khoa học, cô mang cái lọ thủy tinh và cô nhúng cái miếng xốp bé hình vuông xuống nước thì nó lại sủi bọt, cả lớp ai cũng ngạc nhiên, mắt tròn, mắt dẹt vì không biết tại sao nó lại sủi bọt lên. Môn Lịch sử và Địa lí em cảm thấy rất là khó vì phải biết xác định vị trí địa lí, biết xem bản đồ, lược đồ, tranh ảnh... Rồi môn Công nghệ em còn tự tay gieo hạt giống hoa, tưới nước mỗi ngày. Năm nay các môn học tuy rất là khó nhưng cô Hiền giảng rất kĩ, dễ hiểu và tận tình chỉ bảo cho chúng em từng li từng tí một nên chúng em đã hiểu và thích học các môn đấy hơn và không

cảm thấy khó và khô khan nữa. Nhiều khi trong giờ học em còn chưa tập trung chú ý nghe giảng, đôi khi còn nói chuyện và làm việc riêng. Có lúc cô kiểm tra sách vở em còn viết ẩu và chưa làm hết bài tập, những lúc mắc lỗi cô ân cần nhắc nhở nhẹ nhàng, cô nói chuyện giải thích cặn kẽ cho em hiểu thế nào đúng, thế nào sai và mục đích đến trường đi học để làm gì.



*Em được nhận phần thưởng trong học kì I*

Những lời nói, cử chỉ, hành động, nhẹ nhàng, dịu dàng của cô đã làm cho em hiểu ra cái sai của mình và hiểu được mục đích đi học để làm gì. Nên em biết ơn và cảm ơn cô rất nhiều. Em hứa từ giờ đến hết năm học sẽ ngoan nghe lời cô và chịu

khó học hành hơn không làm cho cô và bố mẹ buồn nữa. Em coi cô như người mẹ thứ hai của em, em yêu cô Hiền rất nhiều.